

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.25 แข็งค่ารับดอลลาร์อ่อน-บอนด์ยีลด์ชะลอ หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ส.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.25 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.29 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยปรับตัวลดลงตามบอนด์ยีลด์ หลังมีการทบทวนตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ แล้วออกมาแยกว่าเดิม ประกอบกับมีรายงานการประชุมเฟดที่ส่งสัญญาณใกล้ถึงเวลาพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้มีแรงเทขายดอลลาร์ออกมาในตลาด

"บาทเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากมีแรงเทขายดอลลาร์ออกมา และราคาทองในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นกดดันให้บาทแข็งค่าด้วย" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.15 - 34.40 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 145.37 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 146.11/12 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1148 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1115/1116 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.207 บาท/ดอลลาร์

-มติ กนง.ตรึงดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้"ค่าเงินบาท" พลิกอ่อนค่าลงเล็กน้อย ปิดตลาดที่ 34.34 บาทต่อดอลลาร์ จากช่วงเช้า บาทแข็งค่าสูงสุดทุบสถิติในรอบเกือบ 16 เดือน สรท.หวั่นบาทแข็งกระทบส่งออกไตรมาส 4 รับคำสั่งซื้อลำบาก ต้องการค่าเงิน 35-36 บาท ต่อดอลลาร์ เอื้อส่งออกไทย

-ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) กล่าวถึงสถานการณ์เงินบาทที่ผันผวนและแข็งค่าเร็วในระยะนี้ว่า เงินบาทยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่สอดคล้องกับสกุลเงินในตลาดโลก และในภูมิภาค แม้จะมีความผันผวนอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแล้ว แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ตั้งเป้าปี 2567 มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ 200 ล้านคนครั้ง เติบโตจากปีก่อน 25% หรือกลับไปเท่ากับปี 2562 ก่อนโควิด-19 และจะสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจประมาณ 1.08 ล้านล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

-เลขาธิการบีโอไอ ซีการลงทุนของไทยในช่วง 1-2 ปีนี้เติบโตมาก โดยการลงทุนสูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งช่วงครึ่งปีแรกมีค่าการลงทุนกว่า 1,400 โครงการ เพิ่มขึ้น 60% คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 4.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 1.4 แสนล้านบาท คิดเป็น 30% รองลงมา คือ ยานยนต์และชิ้นส่วน การแปรรูปอาหาร ปีโตรเคมี และดิจิทัล

-คณะกรรมการเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินประจำวันที 30-31 ก.ค. โดยระบุว่า "กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หากข้อมูลที่เฟดได้รับมานั้นยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ก็เป็นเรื่องเหมาะสมที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป คือในวันที่ 17-18 ก.ย."

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศบทลงโทษตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วง 12 เดือน (เม.ย. 2566 - มี.ค. 2567) โดยได้ปรับลดตัวเลขจ้างงานในช่วงเวลาดังกล่าวลงเกือบ 30% หรือปรับลดลง 818,000 ตำแหน่ง จากที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ที่ระดับ 2.9 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเป็นการปรับลดการประเมินตัวเลขจ้างงานลงมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลก และสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐชะลอตัวลงมากกว่าที่มีการรายงานก่อนหน้านี้

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิววยอร์กในวันพุธ (21 ส.ค.) หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐปรับลดการประเมินตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร ขณะที่นักลงทุนจับตากรกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (21 ส.ค.) อย่างไรก็ดี สัญญาทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ขณะที่นักลงทุนจับตากรกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยเฟด

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.ค.จากเฟดชิคาโก, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล และยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค.

-นักลงทุนจับตากรประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีจนถึงวันเสาร์นี้ (22-24 ส.ค.) โดยจะมีผู้ว่าการธนาคารกลาง รัฐมนตรีคลัง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยไฮไลต์อยู่ที่การกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. เวลา 10.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 21.00 น.ตามเวลาไทย ซึ่งนักลงทุนต่างก็คาดหวังว่านายพาวเวลจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้